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Phật tử có nên đi xem bói không? Câu trả lời là phật tử không nên quá
tin vào việc xem bói. Hành động mê tín dị đoan này chỉ đưa đến cho
phật tử những năng lượng tiêu cực do sự hù dọa đến từ thầy phán.

Thiện Minh (T/h)

Phật tử không nên đi xem bói, đoán mệnh và đừng làm việc vô ích. Hãy tin vào
Phật Pháp, hãy làm theo thuyết nhân quả, mọi thứ sẽ tự trở lên tốt đẹp.

Xem bói là gì?

Về hoạt động xem bói, người thầy bói sẽ thông qua nhiều hình thức như: xem
bàn tay, phúc mệnh trên gương mặt, bổ cau,… để làm căn cứ phán xét, dự định
tương lai.

Bản chất của việc xem bói là do có một số người tự nhận mình “có căn”, có thể
nhìn thấy được tương lai của người khác. Họ còn có khả năng “kết nối” với âm
ti, thánh thần để xin sự “chỉ giáo” đến với người dương giới, giúp gia chủ hóa
giải nghiệp chướng, vận hạn.

Sau mỗi buổi xem bói, thầy bói sẽ thu về được một khoản tiền thù lao. Ngoài ra,
họ còn nhận làm lễ để hóa giải vận hạn trước mắt cho gia chủ.
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Có  một số người tự nhận mình “có căn”, có thể nhìn thấy được tương lai của
người khác. Ảnh minh họa.[/caption]

Phật tử có nên đi xem bói hay không?

Phật Pháp cho chúng ta hiểu được thế nào là luật nhân quả, giảng giải về
nguyên nhân, hành động dẫn đến kết quả hiện tại. Những điều này, khi đi xem
bói hoàn toàn không có. Trong giáo lý nhà Phật không hề có khái niệm “xem
bói”. Tuy nhiên, chưa nhiều người hiểu được điều này, tất cả mọi việc xảy đến
với chúng ta thường ngày, đều là do luật nhân quả, người gieo hạt nào, ắt gặp
quả ấy.

Hãy nhớ đến lời Phật dạy rằng phải tích đức, hành thiện. Không làm điều ác,
biết ăn năn hối cải sẽ phần nào làm chúng sinh động lòng từ bi mà hóa giải hận
thù, đây chính là cách tốt nhất.

“Đức năng thắng số”, một người chỉ làm chuyện tốt, không làm điều xấu sẽ có
thể chuyển biến nhân quả. Nhân quả chuyển biến, bệnh sẽ tự khỏi, tuổi thọ sẽ
dài hơn, sức khỏe sẽ tốt lên mà gia đình sẽ an định.
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Việc xem bói không nói được cho chúng ta làm thế nào để hóa giải căn nguyên,
tránh tạo nghiệp trong tương lai. Thay vào đó là việc bỏ tiền của để theo thầy
làm lễ, dâng thần xin thánh xá tội (khó có thể chứng thực, tất cả chỉ là niềm tin
tín ngưỡng của mỗi người).

Về xem ngày giờ tốt xấu, “Đạo Phật không có chủ trương xem ngày giờ tốt
xấu”. Tuỳ thuộc nghiệp nhân thiện hay ác nơi mỗi cá nhân đã làm trong quá
khứ và hiện tại để tác thành nghiệp quả tốt hay xấu mà thôi.

Trong kinh Phật và nhất là trong những lời dặn cuối cùng trước khi nhập Niết
bàn, đức Phật đã khuyên dạy các đệ tử không nên tin tưởng và thực hành
chuyện coi ngày, bói toán v.v… (Kinh Di Giáo). Vì thế, người phật tử chính tín
Tam bảo thì không cần và không nên xem ngày giờ tốt xấu trong mọi công việc,
chỉ tin chắc nhân quả - nghiệp báo và chuyên tâm cải thiện, chuyển hoá những
sự nghiệp nhân xấu ác làm nền tảng cho mọi suy nghĩ, lời nói và hành động để
thành tựu những nghiệp quả tốt đẹp trong hiện tại và vị lai.

Trong kinh Pháp Cú, đức Phật có dạy:

“Không trên trời, giữa biển, Không lánh vào động núi, Không chỗ nào trên đời,
Trốn được quả ác nghiệp.”

Nếu như con người hàng ngày không làm các việc lành thiện, chỉ lo tạo tội, tạo
nghiệp, trong cuộc sống đấu tranh giành giựt, khi quả báo đến, không ai có thể
tránh được, dù cho có lên non xuống biển hay trốn vào hang núi.

Việc xem tử vi bói toán, cũng như việc xin lộc cầu tài là những việc làm có tính
mê tín, không có chỗ đứng trong Phật giáo. Người phật tử được khuyên bảo cẩn
trọng đừng để rơi vào hố sâu mê tín dị đoan khiến tâm bị rối loạn bởi sự sợ hãi
không cần thiết. Một thời tọa thiền hay niệm Phật hằng ngày giúp ích rất nhiều
để tự thanh lọc tư tưởng bất thiện trong tâm. Tâm được thanh lọc tự động dẫn
đến một thân thể trong sạch và khỏe mạnh. Pháp Phật là liều thuốc chữa khỏi
các loại tâm bệnh này. Một phút giây tâm được tịnh là ngưng tạo bao nhiêu
nghiệp, ngưng gieo bao nhiêu nhân và xa bao nhiêu dặm khổ ải.

Thiện Minh (Tổng hợp)

>> Xem thêm: Góc nhìn đạo Phật về tục đốt vàng mã

Để cập nhật những thông tin Phật giáo nhanh và chính xác nhất, theo dõi Tạp
chí Nghiên cứu Phật học trên các nền tảng Facebook, Website, Youtube.
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